



สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี

Rotary club of Suphanburi

ปีที่ 46 ฉบับที่ 17 วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

นายก สมชัย โสภาศรีพันธ์

นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ปีบริหาร 2560-2561

“โรตารี มุ่งมั่นสร้างสรรค์”

รายงานการประชุมประจำสัปดาห์

เริ่มประชุม เวลา 20.00 น.

วาระที่ 1 นายสมชัย โสภาศรีพันธ์
นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เปิดประชุม



วาระที่ 2 รท.กัจจกร ศรีวรสาสน์
ปฏิคมแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสร



@ วันนี้เป็นการประชุมประจำสัปดาห์ พุธที่ 17 ธันวาคม 2560 โดยการนำของ นายสมชัย โสภาศรีพันธ์ ภายใต้อุดมคติ “โรตารีมุ่งมั่นสร้างสรรค์ ROTARY MAKING A DIFFERENCE” วันนี้จัดเป็นวันครอบครัว มิตรภาพวันคล้ายวันเกิด และเป็นวันที่ผู้ว่าภาค 3330 มาเยี่ยมสโมสร อินดีต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมในวันนี้ ผู้ว่าการภาค นพ. พีระ ฟาร์มไพบูลย์ สโมสรโรตารีกระบี่, อน.จันทรจิรา ฟาร์มไพบูลย์ สโมสรโรตารีเหลือองกระบี่ ,อาจารย์สุนิษา คุ้มประเสริฐ ผู้อำนวยการสวทโห ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสุพรรณบุรี ,นย.พิชญา จันทรากุลศิริ สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์พร้อมสมาชิก , นย.วิบูลย์ รูปขำดี สโมสรโรตารีสองพี่น้อง , นย.ประดัดชาติ แสงคุ้มชัย สโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ พร้อมสมาชิก , นย.อรุณี ขุนพิมล สโมสรโรตารีสุพรรณนิการ์ ขอขอบคุณครับ

แขกที่นำอาหารและขนมมาเยี่ยมสโมสร

@ อผก.ไพโรจน์ แอนน์สุธีรา จิระเสวีจินดา ส้ม 2 ลูกใหญ่, รท.วิรัตน์ แอนน์อารณ์ ต้น เจริญ ถั่วเขียวต้ม 1 หม้อใหญ่, นย.วิบูลย์ แอนน์ฉวีวรรณ รูปขำดี ส้ม 1 ตะกร้าใหญ่, นย. สมชัย แอนน์สะอาด โสภาศรีพันธ์ แคนดะลูกปี่ปูน 4 ลูก, อน.ไพบูลย์ แอนน์ยุพิน กิตติวรภัทร ขนมกุยฉ่าย 1 ตะกร้าใหญ่, นย.พิชญา จันทรากุลศิริ นำส้ม 1 ลูกใหญ่, อน.พุลศักดิ์ แอนน์พรทิพย์ รุ่งโรจน์ชัยพร ขนมสาเล่แม่บัว 2 ลูกใหญ่, อน.เปรมจิตต์ ลือสกลกิจ ฝรั่ง 1 ตะกร้าใหญ่, รท.เสมา อำนวยวัฒนกุล ฝรั่ง 1 ตะกร้าใหญ่, รท.ธงชัย แอนน์เกศกัญญา กล้าจตุรงค์ ส้มจิน 1 ตะกร้าใหญ่ ขอขอบคุณครับ



วาระการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งต่อไป

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรี

- วาระที่ 1 นายกสโมสรเปิดประชุม
- วาระที่ 2 ปฏิคมแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสร
- วาระที่ 3 สนเทศโรตารี
- วาระที่ 4 สนเทศอาชีพ
- วาระที่ 4 นายกสโมสรกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

ผู้ว่าการภาค นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ กล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิด



@ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของโรตารีแอนน์ทั้ง 3 ท่าน อดีตนายกสโมสร 1 ท่านและโรแทเรียน 1 ท่านรวมทั้งหมด 5 ท่านในเดือนมกราคมนี้ขอให้ทุกท่านในที่แห่งนี้ช่วยรวบรวมจิตของพวกเขาเพื่อจะร่วมอวยพรให้กับเจ้าของเดือนเกิดในวันนี้เพื่อให้ทั้ง 5 ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญทั้งอายุ วรรณะ สุข พละ ขอให้คิดสิ่งใดสมประสงค์ขอให้มีความสุข มีสุขภาพดีตลอดปีนี้และตลอดไปครับ

อน.ยอดชาย ตัวแทนกล่าวขอบคุณ



@ ผมในนามของผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนนี้ ขอขอบคุณท่านผู้ว่าการภาคและแอนน์ที่ท่านได้มาเยี่ยมสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีและได้อวยพรให้พวกกระผมที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนนี้ก็คือว่าเป็นโชคดีของ สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีและของพวกเราทุกคน ที่ได้ผู้ว่าการภาคมายอวยพรด้วยตัวท่านเอง พรที่ท่านได้ให้กระผมและครอบครัว และขอให้พรนั้นกลับไปสนองท่านผู้ว่าการภาคและโรตารีแอนน์และทุก ๆ ท่าน 100 เท่าทวีคูณ ขอให้มีความสุขที่แข็งแรงคิดอะไรขอให้สมหวังดังปรารถนา ขอขอบคุณครับ



รายนามผู้บริจาควันคล้ายวันเกิด

@ นายทวีบูลย์ รูปคำดี บริจาค 3,500 บาท @ อน.ยอดชาย สุจิตต์ บริจาค 1,000 บาท @ อน.ศิระ รุ่งเรืองศรี บริจาค 500 บาท @ รท.นิตส์นั วัฒนการุณ บริจาค 700 บาท @ แอนน์ จุฬามาศ ตั้งต้นตระกูล บริจาค 500 บาท @ แอนน์เกศกัญญา กล้าจตุรงค์ บริจาค 500 บาท

วาระที่ 3 ข่าวจากเลขา ผก.นพ.จรรยาพงศ์ บรรณรัตน์



@ ข่าวที่เราแจ้งไปเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีไปจัดฉลองคณะกรรมการบริหารอินเตอร์แรคท์ รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ วันนั้นโรแทเรียนเรามาด้วยกันหลายท่าน ขอขอบคุณอดีตนายกจักรชัย วิศุทธาคูล ประธานคณะกรรมการอินเตอร์แรคท์มาสโมสรโรตารีปูเจ้าสมิงพราย ในปีนี้วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 จะมีการจัดประชุมระหว่างเมืองพื้นที่ 16-30 ที่โรงแรมสองพันบุรี ในวันนั้นสโมสรสนับสนุนให้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 4 ข่าวจากนาย สมชัย โสภาศรีพันธ์



@ เมื่อเช้านี้เวลา 9.30 น.สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี พร้อมทุกสโมสรพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีให้เกียรติไปมอบโครงการสนามเด็กเล่นโดยมีผู้ว่าการภาค นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ พร้อม อน.จันทร์จิรา ฟาร์มไพบูลย์ ที่โรงเรียนวัดสังฆฉายเถร สร้างความดีใจให้กับครูและนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง โครงการที่ 2 คือโครงการน้ำสะอาด มอบที่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 ได้รับความร่วมมือจาก สร.สำโรง สร.อุดรธานี และสร.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยทางโรงเรียนมีงบประมาณสนับสนุนจำนวนหนึ่ง เป็นงบ 2 แสนกว่าบาท โครงการ 3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 เช่นเดียวกัน โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันขงจื้อมอบคอมพิวเตอร์คุณภาพดีมูลค่า 1 แสนบาท ทางโรงเรียนจัดหางบประมาณเพิ่มเติมอีก 10,000 บาท ขอขอบคุณครับ

อผภ.ไพโรจน์ จิระเสวีจินดา กล่าวต้อนรับ ผก.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์



@ ในคำคืนวันนี้พวกเราสมาชิก สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีพร้อมทั้งสโมสรข้างเคียงของเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสต้อนรับผู้นำของภาค 3330 โรตารีสากลในครั้งนี้ที่มาเยี่ยมสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีอย่างเป็นทางการ การเยี่ยมชมสโมสรอย่างเป็นทางการนั้นถือว่ามีความสำคัญมาก ท่านผู้ว่าการภาคมีหน้าที่มาเยี่ยมแล้วดูว่าในครั้งปีที่ผ่านมาอันกิจกรรมต่าง ๆ สโมสรได้ดำเนินการไปประสบความสำเร็จไปเพียงใด มีปัญหาอะไรบ้างถ้ามีปัญหานั้นจะหาวิธีช่วยเหลือแนะนำให้ปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ว่าการภาคแต่ละท่านเจตนาสำคัญที่สุดคือ ให้สโมสรทำกิจกรรมได้ตามเป้าหมายของภาคและตามนโยบายของโรตารีสากลถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านห่วงใยที่สุดเพราะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับภาค 3330 เพราะทั่วโลกนี้มีสโมสรทั้งหมด 500 กว่าภาค ท่านลองคิดว่าผู้ว่าการภาคมีเกียรติแค่ไหนเป็นตัวแทนของโรตารีสากลมาบริหารภาค 3330

ของเราสำหรับคุณนี่ผมถือว่าผมมีโอกาสสัมผัสอย่างใกล้ชิดทั้งคู่เป็นเวลาหลายปีและผมก็พยายามสังเกตคุณนี่ถือว่าเป็นโชคดีของภาค 3330 ของเราได้อัศวินได้ความเข้มแข็งกำลังสองเพราะท่านมีความสมบูรณ์หนึ่งทีเดียวปกติแล้วจะบริหารท่านเดียวแต่ถึง 2 ท่านทีเดียวถือว่าเป็นพิเศษมาก ๆ ที่จะทำให้ภาคของเรามีชื่อ มีเสียง และอีกเรื่องหนึ่งผมสังเกตแล้วท่านมีคุณสมบัติสมบูรณ์แบบอีกข้อ ตามลักษณะที่ผมเรียบเรียงไว้ในหนังสือ 3 ภาษา ใช้หลักบันได 4 ขั้นหนทางสู่ความสำเร็จ บันไดขั้น 1 ต้องมีความสนใจ ท่านทั้งสองนั้นมีความสนใจมุ่งมั่นตั้งใจบริหารสโมสรตั้งแต่ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ว่าการภาครับเลือกตั้งหน้าถึง 2-3ปี ช่วงผมเป็นผู้ว่าการภาคผมยังอายุท่านเลขนะ ครับท่านบรรยายในการประชุมแต่ละครั้งนั้นเกินกว่าเป็นผู้ว่าการภาคด้วยซ้ำ ถ้าเทียบวิทยานิพนธ์ ท่านจะทำวิทยานิพนธ์โรตารีล่วงหน้ามาหลายปีแล้วตั้งนั้นขอปรบมือในความสามารถความตั้งใจของท่านครับ บันไดขั้น 2 ใฝ่หาความรู้ความรู้อของท่านนั้นมีมากมายเหลือเกิน บันไดขั้นที่ 3 มุสร้างศรัทธา ท่านได้สร้างศรัทธาให้กับมวลมิตร โรแทเรียนในในภาคและต่างภาคที่มีโอกาสติดต่อกันมีความสัมพันธ์กับท่านตั้งนั้น บันไดขั้นที่ 4 ผู้ทุกปัญหาถึงจะมีปัญหาอย่างไรก็ตาม สมัยผมเป็นผู้ว่าการภาคมีสโมสร 50 สโมสร เวลาที่มี 101 สโมสรเท่ากับงานของท่านเพิ่มอีกเท่าตัวแต่ท่านก็ไม่ย่อท้อตั้งใจทำงานอย่างจริงจังถึงมีความอดทนสูงตั้งนั้นบันได 4 ขั้นท่านประสบความสำเร็จถึงขั้นที่ 4 อย่างสมบูรณ์ ตั้งนั้นวันนี้พวกเราขอต้อนรับท่านด้วยความยินดีและตอนนี้อยู่ในพื้นที่สุพรรณบุรี ผมขอเรียนเชิญทุกท่านขึ้นขึ้นเพื่อรวบรวมพลังจิตขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี อันได้แก่หลวงพ่อดาวัดป่าเลไลยก์ ดวงวิญญานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เจ้าพ่อหลักเมือง โปรดประทานพรให้ท่าน นพ.พีระและ โรตารีแอนน์ อน. จันทรจิรา ฟาร์มไพบูลย์ เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในช่วงดำรงตำแหน่งนั้นโดยปลอดภัย และขอให้ท่านทั้งสองประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพที่แข็งแรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์พร้อมทั้งสิ่งอันพึงปรารถนาจงทุกประการเพื่อเป็นเสาหลักของภาค 3330 ของเราตลอดกาลและตลอดไป ขอขอบคุณครับ

ผู้ว่าการภาพ นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ กล่าว



@ ผมคิดว่าสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีเป็นเสาหลัก เสาหนึ่งของภาค 3330 ของเราวันนี้ผมก็ได้ประจักษ์ว่าสโมสรแห่งนี้มีการบำเพ็ญประโยชน์อย่างมาก ผมว่าเขายังนับสิ่งที่เขาทำไม่หมดเลยสโมสรบอกว่าได้ทำไป 18 โครงการแต่พอเราค้นไปจริงก็ได้ทำไป 21 กิจกรรมแต่พอดีอีก 3 กิจกรรมเขายังทำไม่เสร็จเรียบร้อยซึ่งทำได้หลากหลายและครอบคลุมมาก



แต่ผมก็คิดว่าด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้กำลังทำให้สิ่งที่เราทำได้ยากที่จะทำให้โรตารีสากลหรือคนทั่วไปเห็น เพราะฉะนั้นในวันนี้ที่เราใช้เวลาเกือบ 3 ชั่วโมงในการคุยกันว่าจริง ๆ แล้วภาคของเราเคยมีมาตรฐานสูงในภาค 50 เปอร์เซนต์ ทุกปีที่เราใช้ 4 way test ที่เรากล่าวตัวเองว่าสิ่งนี้เราทำไหรจนกระทั่งผมพบว่าเราผ่านประมาณ 50 เปอร์เซนต์ จนกระทั่งระบบคอมพิวเตอร์ย้อนกลับขึ้นมาบอกว่าเราต้องปรับตัวเพราะคนทั่วไปไม่เห็นเรา เราจึงอยู่ที่ 1,200,000 คน มาตลอดเวลา 20 ปีที่ผ่านมาเราอาจจะยังทำแบบเดิมโดยที่โลกเปลี่ยนไป โรตารีสากลปรับตัวครั้งใหญ่ตลอด หลายปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีท่านสงวน ผมเชื่อว่าภาค 3330 ของเราเป็นภาคแรก ของประเทศนี้ก็ได้ที่เราปรับตัวทันที เพราะเรารู้ว่าถ้าเราไม่ปรับตัวเราเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นตั้งแต่สมัยของท่าน คุณหมอสงวนเป็นต้นมาเราก็ปรับตัวจนกระทั่งสองปีที่แล้วเราบอกผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ผมก็เลยมาคิดว่าเราต้องเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ผมต้องการคือการสื่อสารสองทางเป็นเหตุผลว่าวันนี้ผมตั้งใจถ้าผมสมัครสมาชิกมาได้มากในตอนผมทำกลับแอสเซมบลีผ่าน โรตารีคลับเซนทรัลจะมีประโยชน์ต่อทุกๆสโมสรเพราะผมคิดว่าสิ่งที่เราริเรียนรู้พร้อมกันสื่อสารกันมันคือข้อเท็จจริงของสโมสรเรา เพราะฉะนั้นวันนี้จึงมีการถกกันเยอะและวันนี้ผมก็ถูกฝากการบ้านมากผมเองยอมรับว่ายังทำหน้าที่ได้ยังไม่สมบูรณ์ก่อนขึ้นรับตำแหน่งผมยังจำคำพูดของตัวเองได้การเป็นผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากลคืองานที่ยากที่สุดในชีวิตผมที่ผ่านมา ยิ่งย้อนอย่างนั้นว่ามันยากที่สุดเพราะเรากำลังทำกับองค์บำเพ็ญประโยชน์และมีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของตัวเองแต่ละคน ผมจะต้องเรียนรู้เพื่อจะปรับให้มันเข้ากับทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคำแนะนำของ ผมจะมีประโยชน์ให้กับสโมสรนั่นคือความหวังและอยากให้เห็นความเปลี่ยนแปลงให้สโมสรก้าวทันเทคโนโลยี เราบันทึกที่เราทำอย่างเข้าใจแค่นั้นเองครับที่ผมหวังไม่ได้หวังมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นทุก ๆ สโมสรที่ผมไปถ้าท่านสังเกต ๆ ไม่มีคำไหนเลยที่ผมบอกว่าสโมสรควรทำอะไรเพราะผมเชื่อว่าผมไม่มีทางรู้เท่ากับสโมสรหรอก ผมมาที่นี่ 4 ชม. 6 ชม. 8 ชม.ผมอาจจะเรียนรู้ล่วงหน้าก่อนจะมาสโมสรอยู่บ้าง ผมก็รู้อีกสโมสรไปมากกว่าสโมสรของท่าน พวกท่านรู้จักพื้นที่ของท่านดี รู้จักสิ่งที่ท่านทำที่ท่านไม่ต้องการคำแนะนำจากผู้ว่าการภาคคนไหน ๆ หรือครับแต่สิ่งที่ท่านทำหากท่านเห็นความไม่สมบูรณ์อยู่บ้างผมแนะนำให้ทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นเลย ๆ เพราะว่าการภาคก็ผ่านการอบรมเหมือนที่ท่านอบรม แต่มันเข้มข้นกว่า ต้องแสดงออกต้องเตรียมตัวเพราะมันเป็นบทบาทที่เขาต้องไว้วางใจให้ทำหน้าที่แทนโรตารีสากล เพราะผู้ว่าการภาคเป็นเจ้าหน้าที่ของโรตารีสากลคนเดียวในภาค เพราะฉะนั้นเขาต้องสร้างผมขึ้นมาให้เพื่อที่จะดูแลภาค 3330 นี้ให้ได้อย่างแท้จริงผมกำลังจะบอกว่าทุกคนสามารถเป็นผู้ว่าการภาคได้แต่ท่านต้องยอมรับการถูกปรับจากโรตารีสากลท่านต้องตั้งใจที่จะเรียนรู้อย่างแท้จริง เขาอยากให้เราบรรยายพิเศษ แต่ผมคิดว่าผมคงไม่สามารถบรรยายพิเศษในสโมสรสุพรรณบุรีได้ผมเชื่อว่าท่านได้ทำในสิ่งที่ผมประทับใจกิจกรรม 21 กิจกรรมครอบคลุมทุกมิติผมไม่ต้องแนะนำท่านเพิ่ม ผมเพียงแต่จะบอกว่าเราต้องยอมปรับตัวให้ทันสมัยขึ้นตามยุคสมัยเท่านั้น ขอขอบคุณครับ